

\*  
Số 66 -NQ/ĐU

Hung Yên, ngày 06 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ SỞ**  
**thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng**  
**và nhiệm vụ chuyên môn tháng 6 năm 2023**

**I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5/2023**

**1- Công tác xây dựng Đảng**

Đảng ủy Sở đã tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, đặc biệt là việc xây dựng, tổ chức triển khai nghiêm túc Kế hoạch của Đảng ủy Sở và Kế hoạch của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Hưng Yên; phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể, các phòng, ban, trung tâm thuộc và trực thuộc Sở triển khai thực hiện và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong tháng 5/2023, Đảng ủy Sở đã ban hành các văn bản: Nghị quyết số 64-NQ/ĐU ngày 05/5/2023 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ công tác chuyên môn tháng 5 năm 2023; Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 15/5/2023 về việc bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc Sở Nội vụ; Quyết định số 34-QĐ/ĐU ngày 30/5/2023 kiểm tra đối với Chi bộ Thanh tra và đồng chí Bí thư Chi bộ Thanh tra; Báo cáo số 397-BC/ĐU ngày 04/5/2023 kết quả thực hiện công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023; Báo cáo số 407-BC/ĐU ngày 12/5/2023 về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2023 và 13 văn bản sao gửi tài liệu gửi các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ để phổ biến, quán triệt và triển khai trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

**2- Nhiệm vụ chuyên môn**

Trong tháng 5/2023, với sự chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Sở, các phòng, ban, trung tâm thuộc, trực thuộc Sở đã nỗ lực, chủ động tham mưu, triển khai, thực hiện hoàn thành đúng và trước hạn 434/435 nhiệm vụ được giao, đạt tỷ lệ 99,8% (trong đó: phòng Công chức viên chức 58/58 nhiệm vụ; phòng Tín ngưỡng - Tôn giáo

64/64 nhiệm vụ; Trung tâm Lưu trữ lịch sử 30/31 nhiệm vụ; phòng Xây dựng chính quyền 50/50 nhiệm vụ; Văn phòng Sở 50/50 nhiệm vụ; Ban Thi đua - Khen thưởng 68/68 nhiệm vụ; Thanh tra Sở 33/33 nhiệm vụ; Phòng Tổ chức, biên chế 55/55 nhiệm vụ; phòng Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ 26/26 nhiệm vụ).

Kết quả đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân tháng 5/2023:

- Đối với tập thể: 07/09 phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở đạt mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (phòng Xây dựng chính quyền; Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; phòng Tổ chức, biên chế; phòng Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ; Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Ban Thi đua khen thưởng); 02/09 phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở đạt mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ (phòng Công chức, viên chức; phòng Tín ngưỡng - Tôn giáo); 01/02 phòng thuộc Trung tâm Lưu trữ lịch sử đạt mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Phòng Nghiệp vụ lưu trữ); 01/02 phòng thuộc Trung tâm Lưu trữ lịch sử đạt mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Phòng Hành chính - Tổng hợp).

- Đối với cá nhân: 57/75 người đạt mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 18/75 người đạt mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu hàng tháng: 04 người.

## **II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2023**

### **1- Nhiệm vụ công tác Đảng, đoàn thể**

- Tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Đảng và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối CQDN. Trọng tâm là tham mưu, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm; tổ chức kiểm điểm, đánh giá thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết đại Hội Đảng bộ, sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện kiểm tra đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ theo kế hoạch.

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Chi bộ, Bí thư chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động chuyên môn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với kiểm điểm đánh giá, xếp loại hàng tháng.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, tích cực đổi mới sáng tạo. Phát huy tính xung kích, sáng tạo của Chi đoàn và Đoàn viên thanh niên. Tăng cường vai trò và hoạt động của Công đoàn trong việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan gắn với tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa thường xuyên và có trọng tâm như thể dục thể thao, về Nguồn, tham quan kết hợp học tập, giao lưu trao đổi kinh nghiệm ở các tỉnh, thành phố... tạo động lực mới cho các cán bộ, công chức, người lao động.

## 2- Nhiệm vụ công tác chuyên môn

### a- Nhiệm vụ chung

- Rà soát kế hoạch nhiệm vụ công tác tháng và tổ chức triển khai thực hiện; phân công cụ thể, gắn với thời hạn cho từng công chức, viên chức; đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch nhiệm vụ tháng.

- Chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở Nội vụ: (1) Quyết định số 790/QĐ-SNV ngày 30/12/2022 về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nội vụ; (2) Quy định về thời hạn xử lý văn bản theo quy trình và quy định tại Quyết định số 1436/QĐ-SNV ngày 16/5/2023 của Sở Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên; (3) Công văn số 654/SNV-VP ngày 20/5/2023 của Sở Nội vụ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 540-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 512/QĐ-SNV ngày 06/8/2021 của Sở Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-SNV ngày 25/12/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên; Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ số 10/TB-SNV ngày 03/02/2023 về thực hiện đánh giá, xếp loại theo Quy định số 540-QĐ/TU; thực hiện việc động viên, khuyến khích sáng kiến, đề xuất giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ theo Điều 7 Quy định số 540-QĐ/TU và đề xuất điểm thưởng đảm bảo đúng nội dung, tiêu chí theo quy định, được cụ thể hóa tại Mục 3, 4 Thông báo số 10/TB-SNV ngày 03/02/2023 của Sở Nội vụ. Đồng thời, nâng cao chất lượng nội dung đề xuất điểm thưởng, phải đảm bảo sản phẩm có tình chất sáng tạo, giải quyết được một hoặc nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc để làm tốt hơn, đem lại hiệu quả thiết thực trong thực tế. Không đề xuất sản phẩm sáng tạo là văn bản, kế hoạch chỉ đạo, triển khai công việc chung chung hoặc để triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ, hoặc yêu cầu của cấp trên. Trưởng phòng phải có trách nhiệm xem xét kỹ nội dung sản phẩm sáng tạo, chịu trách nhiệm về việc đề xuất với lãnh đạo Sở.

- Tổ chức sơ kết thực hiện đánh giá, xếp loại hàng tháng theo quy chế đánh giá, xếp loại của Sở và của Tỉnh từ 01/6/2020 - 01/7/2023, làm cơ sở xem xét kiện toàn tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, tinh giản biên chế, điều động, bố trí, phân công công việc, tiếp tục hoàn thiện, ban hành quy định mới về đánh giá, xếp loại của Sở trong giai đoạn tiếp theo

### b- Nhiệm vụ cụ thể

Chủ động, quyết liệt hoàn thành đúng và vượt tiến độ 73 nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023 theo Kế hoạch số 61/KH-SNV ngày 25/5/2023 của Sở Nội vụ; đồng



thời triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ phát sinh với chất lượng cao, không để chậm muộn. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

- Trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ công chức thuộc các cơ quan, tổ chức nghỉ việc, chuyển công tác và Nghị quyết quy định chính sách đặc thù về thu hút giáo viên mầm non, tiểu học vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học công lập.

- Hướng dẫn thực hiện Quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và Quy định về quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

- Trình UBND tỉnh thay thế Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành kèm theo Quy định tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần; tổ chức viếng thân nhân cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần.

- Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 34/KH-SNV ngày 09/3/2023 về tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn năm 2023 của Sở Nội vụ.

- Hoàn chỉnh Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên; đồng thời nghiên cứu triển khai đồng bộ với Phần mềm đánh giá.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên.

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, đơn vị nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023 và xây dựng Kế hoạch khảo sát, rà soát, thống kê, sưu tầm tài liệu có giá trị lịch sử, kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên qua các thời kỳ.

### **III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1-** Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các phòng, ban, đơn vị được giao phụ trách, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

**2-** Các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, Trưởng các phòng, ban, đơn vị có trách nhiệm triển khai, phổ biến nội dung Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý, đồng thời chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa trong kế hoạch công tác tuần, tháng của cá nhân, tập thể để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

**3-** Ban Thường vụ Đảng ủy giúp Đảng ủy đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết, thường xuyên báo cáo Đảng ủy kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy căn cứ Nghị quyết này, thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định.

Văn phòng Sở tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, tổng hợp báo cáo, chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể để triển khai Nghị quyết.

Nghị quyết này được quán triệt, triển khai đến các chi bộ Đảng, các phòng, ban, đơn vị và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Sở, Cơ quan Sở.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh;
- Đảng ủy viên; lãnh đạo Sở;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu VPĐU.

**T/M ĐẢNG ỦY  
BÍ THƯ**



**Lê Quang Hòa**

